
 

 

 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
      เรื่อง  เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

................................................................................................... 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให$ความสําคัญกับการบริหารงานด$าน
คุณธรรมและความโปร.งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ2  จันทร2โอชา) เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 
2557 ในด$านการส.งเสริมการบริหารราชการแผ.นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป9องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข$าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 คู.มือการปฏิบัติตามข$อบังคับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ว.าด$วยจรรยาข$าราชการสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตามคู.มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร.งใสในการดําเนินงานของหน.วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของสํานักงานคณะกรรมการป9องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได$ศึกษาและจัดทําแผนการปฏิบัติการ
ป9องกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจําปP                            
2559 – 2562 (ระยะเวลา 4 ปP) ซ่ึงครอบคลุม ด$านความโปร.งใส ด$านความพร$อมรับผิด ด$านความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ด$านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค2กร ด$านคุณธรรมการทํางานในหน.วยงาน และด$านการ
สื่อสารภายในหน.วยงาน และเชื่อม่ันว.าความประพฤติของข$าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต$องตอบสนอง
ต.อความต$องการของสังคม เปWนท่ีเชื่อถือไว$วางใจของประชาชน และคาดหมายว.าข$าราชการทุกคนจะประพฤติตน
อย.างสมเกียรติในขณะท่ีปฏิบัติหน$าท่ีตามความรับผิดชอบของตนเพ่ือใช$เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการ
พิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให$เหมาะสม 

 ข$าพเจ$าขอแสดงเจตจํานงในฐานะผู$บริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ท่ีพร$อมจะส.งเสริมสนับสนุนให$ข$าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท.านปฏิบัติงานอย.างมีคุณธรรม มีความโปร.งใส
ในการดําเนินงานอย.างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร$อมท่ีจะรักษาผลประโยชน2ของรัฐและมอบความ                
เปWนธรรมแก.ประชาชนอย.างเสมอภาคและเท.าเทียม 

 ข$าพเจ$าขอยืนยันว.าสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะยึดม่ันในการเปWน
ส.วนราชการท่ีมีความโปร.งใสและพร$อมตรวจสอบได$ ให$สมกับวิสัยทัศน2ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 “สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 บริหารจัดการเชิงระบบ 
ผู$เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร บนพ้ืนฐานความเปWนไทยและก$าวไกลสู.สากล” 

 
 

                                                                                              / ข$าพเจ$า ขอแสดงเจตจํานง 
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 ข$าพเจ$า ขอแสดงเจตจํานงต.อเพ่ือนข$าราชการทุกคนว.า ข$าพเจ$าจะปฏิบัติหน$าท่ีด$านการบริหารในการ
ป9องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด$วยสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีอยู. จะต้ังใจปฏิบัติหน$าท่ี
โดยเต็มสติป]ญญาความสามารถด$วยความสุจริต เท่ียงตรง และมีสติยั้งคิด รู$ว.าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทํา 
สิ่งใดควรงดเว$น เพ่ือให$งานท่ีทําปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน2สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการ
บริหารงานและจะยืนหยัดต.อต$านการทุจริตทุกรูปแบบ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน2สูงสุดของประชาชน และรวมใจทําดีเพ่ือ
พ.อหลวงของเรา 
 ในนามผู$บริหารทุกระดับของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ขอประกาศ
เจตนารมณ2ว.า จะบริหารงานด$วยความซ่ือสัตย2สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย.างโปร.งใส ตรวจสอบได$                        
พร$อมรับผิดชอบเพ่ือสร$างความเชื่อม่ันแก.สังคมว.า สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เจต 1                   
มีเจตจํานงต.อต$านการทุจริตคอร2รัปชั่นทุกรูปแบบ และจะยึดม่ันทําให$สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 เปWนส.วนราชการสีขาวอย.างยั่งยืน โดยดําเนินการดังนี้ 
 1.  ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข$อบังคับอย.างครบถ$วน เคร.งครัด ตลอดจนส.งเสริม
ให$บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข$อบังคับท่ีกําหนด 
 2. ปลูกฝ]งและสร$างความตระหนักรู$ ค.านิยมในการต.อต$านการทุจริตคอร2รัปชั่น รู$จักแยกแยะประโยชน2
ส.วนตนกับประโยชน2ส.วนรวมให$ได$ เพ่ือปลูกฝ]งจิตสํานึกในด$านคุณธรรมและป9องกันการทุจริตคอร2รับชั่น                       
ในหน.วยงาน รวมถึงมีการถ.วงดุลภายในท่ีเข$มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําให$บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักถึงผลร$ายของการทุจริตคอรัปชั่นต.อส.วนราชการและประเทศชาติ
เพ่ือให$เกิดวัฒนธรรมการต.อต$านทุจริตคอร2รัปชั่น 
 3. ไม.ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น และไม.ทนต.อการทุจริตท่ีก.อให$เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส.งผลให$บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เกิดความ
ละอายหรือความกลัวท่ีจะกระทําการทุจริตคอร2รัปชั่น 
 4. ปลูกฝ]งจิตสํานึกให$ผู$เรียนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตระหนัก
ถึงผลร$าย และต.อต$านคอร2รัปชั่น 
 5. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความร.วมมือ 
     5.1 ประสานงานและให$ความร.วมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร2ชาติว.าด$วยการป9องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 -2564)  
     5.2 ทุกหน.วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร.วมมือเข$าร.วมเปWนเครือข.ายป9องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กับสํานักงานส.วนกลาง                   
และสถานศึกษา 
     5.3 ส.งเสริมให$ความรู$เก่ียวกับยุทธศาสตร2ว.าด$วยการป9องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ส.งเสริมการพัฒนาด$านคุณธรรม จริยธรรม  พร$อมท้ังจัดให$ความรู$เก่ียวกับการเฝ9าระวัง
และการตรวจสอบเพ่ือต.อต$านการทุจริตแก.ผู$บริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู$บริหารสถานศึกษา ครู                    
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุกระดับ เพ่ือสร$าง
ความรู$ความเข$าใจและการมีส.วนร.วมในการเผยแพร.รณรงค2ให$เยาวชน ผู$ปกครอง และประชาชนท่ัวไปเข$ามา                 
มีส.วนร.วมในการจัดกิจกรรมต.อต$านการทุจริต และมีส.วนร.วมเปWนเครือข.ายป9องกันและปราบปรามการทุจริต 
     5.4 ร.วมกันจัดทําช.องทางการสื่อสาร เผยแพร. และประชาสัมพันธ2 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานใน
ฐานะเครือข.ายความร.วมมือป9องกันและปราบปรามการทุจริต 
                                                                                                 / 5.5 ร.วมให$คําปรึกษา                                                                     
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                  5.5 ร.วมให$คําปรึกษาเสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานความ
ร.วมมือดังกล.าว 
     5.6 ร.วมกันดําเนินการอ่ืนใดในด$านการป9องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย.างเต็มกําลัง
ความสามรถ 

ท้ังนี้  ต้ังแต.บัดนี้เปWนต$นไป 

           ประกาศ   ณ  วันท่ี  5  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

   (นายยรรยงค2  เจริญศรี)   
  ผู$อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
   เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร.งใสปราศจากการทุจริต 

................................................................................................... 

 ตามเจตนารมณ2ของรัฐธรรมนูญแห.งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติ
ข$อมูลข.าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว.าด$วยหลักเกณฑ2และวิธีการบริหารกิจการบ$านเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร2ว.าด$วยการป9องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)        
และนโยบายของรัฐบาลข$อท่ี 10 การส.งเสริมการบริหารราชการแผ.นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป9องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดให$ปลูกฝ]งค.านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกใน
การรักษาศักด์ิศรี ความเปWนข$าราชการและความซ่ือสัตย2สุจริต ควบคู.กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ                   
เพ่ือป9องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ$าหน$าท่ีของรัฐทุกระดับ และตอบสนองความต$องการ
พร$อมอํานวยความสะดวกแก.ประชาชน เพ่ือสร$างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได$กําหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปร.งใสปราศจากการทุจริตเพ่ือเปWนมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติและค.านิยมสําหรับข$าราชการและบุคลากรของ
องค2กรให$ยึดถือและปฏิบัติควบคู.กับกฎ ระเบียบ และข$อบังคับอ่ืน ๆ  โดยมุ.งเน$นท่ีจะนําหน.วยงานให$ดําเนินตาม
ภารกิจความโปร.งใส บริหารงานด$วยความซ่ือสัตย2สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให$บรรลุเจตนารมณ2
ดังกล.าว จึงกําหนดแนวทางให$สถานศึกษาและกลุ.มงานทุกกลุ.ม ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ถือปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี้ 

 1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ.งตอบสนองความต$องการของประชาชน
ด$วยบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต$อง เสมอภาค โปร.งใสและเปWนธรรม 

 2. ปลูกฝ]งค.านิยมและทัศนคติให$บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู$ความเข$าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช$ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

 3. ให$สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แก.เด็กและเยาวชนทุกชั้นเรียน และทุกกลุ.มสาระการเรียนรู$                  
ให$มีจิตสํานึก และปฏิบัติตนอยู.ในความซ่ือสัตย2สุจริต  ต้ังใจศึกษาเล.าเรียน รักการทํางาน และเปWนพลเมืองท่ีดี                 
ของชาติในอนาคต 

 4. ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ$าง ส.งเสริมการดําเนินการให$เกิดความโปร.งใสในทุกข้ันตอน และเปmดโอกาส
ให$ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข$ามามีส.วนร.วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปmดเผย
ข$อมูล ข.าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

 5. ไม.ให$แสวงผลประโยชน2ส.วนตน หรือผู$อ่ืนและไม.ให$ทรัพย2สิน หรือประโยชน2อ่ืนใดเว$นแต.การ                 
รับทรัพย2สิน หรือประโยชน2อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ2และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 /6. ประชาสัมพันธ2 
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 6. ประชาสัมพันธ2ให$ประชาชนแจ$งข.าวสาร เบาะแสการทุจริต ร$องเรียนร$องทุกข2ผ.าน สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

 7. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู$ท่ีทุจริตอย.างจริงจัง 

      ท้ังนี้  ต้ังแต.บัดนี้เปWนต$นไป 

           ประกาศ   ณ  วันท่ี  5  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

     (นายยรรยงค2  เจริญศรี)   
     ผู$อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Announcement of Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1 

Declaration of Honesty Intent in the administration of  Ratchaburi Primary Educational 

Service Area Office 1 

******************************* 

Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1 focuses on the administration of the morality 

and transparency according to the policy (Prime Minister General Prayut Chanocha) 12th September B.E. 

2557, in the promotion of the National Government Administration with the good governance and the 

corruption prevention and the misbehavior in the government; according to Civil Service Code of Ethics B.E. 

2552, Regulatory Compliance Guide, Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1, The Ethics 

officer, Office of the Basic Education Commission, announcement of  Office of Basic Education Commission 

and follow the manual of Integrity and Transparency Assessment : ITA), Office of Public Sector Anti-

Corruption Commission (PACC). 

Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1 studied and set up a plan to prevent and 

suppress the corruption, Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1, annual 2559-2563 (During 4 

years) which covers the transparency, the accountability, the work without the corruption, the integrity 

culture, the work integrity and the internal communication with the confidence that all of the government 

officers and the personnel response to the needs of society and be trusted by the people. Moreover, it is 

expected that all government officers will behave honorably while officiating their duties according to their 

responsibilities to reflect themselves and make a self-improvement appropriately. 

I would like to express that we, as an administrator of Ratchaburi Primary Educational Service Area 

Office 1, are ready to support all affiliated government officers and personnel to operate and work with the 

morality and the transparency and to operate it efficiently and effectively. We are ready to maintain the 

benefits of the state and to give the fairness to the people equally.  

I would like to guarantee that Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1 adhere to be a 

government service with the transparency and ready to be investigated in accordance with the vision of 

Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1 which is “Ratchaburi Primary Educational Service 

Area Office 1 uses the systematic management and produce qualified students and standards of the curriculum 

to be based on Thai tradition and going the globalization” 

 

/I would… 
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I would like to express my intention to all government officers that I will operate the administrative 

duties of prevention and suppression in the government with the conscious and be aware of existing 

responsibilities. Furthermore, I intend to work with esprit, capability, honesty, accuracy and sensible to know 

what is right, what is wrong, what should be done, what you should not be done, in order to prevent any 

damage and achieve maximum benefits by using the good governance in working. Also, I am against all 

corruptions for the maximum benefits of the people and do good deeds for his majesty the king. 

On behalf of all levels of administrators of Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1, I 

would like to declare that I will administrate with honesty as following the good governance with 

transparency. I am able to be investigated and ready to take responsibilities in order to ensure people that 

Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1 is against all corruptions. and Ratchaburi Primary 

Educational Service Area Office 1 will hold the office as a white government sustainably by proceeding as 

following: 

1. To operate all steps according to the law, regulations and rules strictly, as well as promote the 

personnel to work legally, regulations and rules. 

2. To instill and raise the awareness of values in countering corruptions, to distinguish for your own 

benefit and the benefit of others and instill the consciousness about the morality and corruption preventing in 

the department, including the strong and effective internal balance. This will let the personnel of Ratchaburi 

Primary Educational Service Area Office 1 be aware of the harmful effects of corruptions within the 

government department and the nations to create the anti-corruption culture. 

3. To never allow any corruptive behavior nor tolerate the corruption that results in the social sanction 

which will result in the shame or fear to commit fraud or corruption among the personnel of Ratchaburi 

Primary Educational Service Area Office 1. 

4. To instill the consciousness for the students of school which be affiliate with Ratchaburi Primary 

Educational Service Area Office 1   to aware the bad result and against anti-corruption. 

5. The operating guidelines and cooperative activities are as followed,  

5.1 To coordinate and cooperate in the national strategy driven operation about anti- 

corruption (Phase 3) (B.E. 2560-2564) 

5.2 All departments and personnel to be affiliate with Ratchaburi Primary Educational  

Service Area Office 1, to cooperate and participate in the anti-corruption network in Ratchaburi Primary 

Educational Service Area Office 1, the central office and school.  

 

/5.3 To promote… 
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5.3 To promote and educate about anti-corruption strategy : Phase 3 (B.E. 2560-2564),  

also to promote and develop the morality and ethics and provide the knowledge of surveillance and 

investigation of the anti-corruption to the administrators of Educational Service Area Office, school directors, 

teachers and educational personnel who are affiliated with Ratchaburi Primary Educational Service Area 

Office 1 all levels to create the knowledge and understanding, also to participate in the broadcasting campaign 

to the youth, parents and the public to join and participate in anti-corruption activities and to be part with anti-

corruption network. 

5.4 To help setting up the public communication channels for supporting the operation as  

the anti-corruption cooperation network. 

5.5 To provide counseling, suggestions, follow-us p and evaluate those operations.  

5.6 To cooperate in any operations for all anti-corruption activities with full capacity. 

To be implemented from now onwards,  

Announced on the 5th March B.E. 2561 

  
(Mr. Yanyong Charoensri) 

Director of Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1 

Translated by 

Miss. Wanphen Tananukun 

Professional Level Teacher (K2 Teacher) 

Anubanratchaburi School 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Announcement of Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1  

Morality and Transparency with Anti-Corruption Policy 

********************************** 

The aim of the Constitution of the Kingdom of Thailand (Temporary Issue) B.E. 2557, Official 

Information Act B.E.2540, Royal Decree on Criteria and Procedures for Good Governance, B.E. 2546, 

National Anti-Corruption Strategy (Phase 3) (B.E. 2560-2564), and the Government Policy (Article 10) is to 

promote the administration of the good governance and the anti - corruption and misbehavior in the 

government section to instill the values, the morality, the ethics and the consciousness to maintain the honor 

and dignity of the government officers implemented with the effective administration system of the 

government to prevent and suppress the corruption and misconduct of all government officers.  

In order to establish a creditability in the government system, Ratchaburi Primary Educational 

Service Area Office 1, hence, set up the policy of integrity and transparency and anti-corruption as a standard 

for the practices and the values of government officers and organization personnel to comply with and to 

practice them together with other rules and regulations. In aiming for all the institutes to operate this 

transparency mission, and to administrate with the honesty, integrity, without the corruption to achieve that 

goal, the guidelines for all school and departments which are affiliate with Ratchaburi Primary Educational 

Service Area Office 1 to practice and operate are set up as following:  

1. To administrate and operate with the good governance by focusing on responding to the people 

needs with the fast-correct-equal-transparent-fair service. 

2. To instill the values and attitudes for the school personnel in order to gain knowledge and 

understanding and be able to apply the morality and the ethics principles and the Sufficiency Economy 

Philosophy in working and living. 

3. To let the school of Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1 set up teaching 

activities inputting the principle of morality and the ethics for the students and youth in all classes and all 

learning departments in as to raise the consciousness and increase the practice of honesty and to pay more 

attention in learning, to appreciate their work and to be the good national citizens in the future. 

 

 

/4. To proceed… 
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4. To proceed with the procuration, to promote the operation with the transparency in all steps and to 

give the opportunity for the private section, the Civil society section and the people section to get involve in 

the operational monitoring process by disclosing the information of all activities. 

5. To prevent the pursuing of personnel benefits or bestowing property or any benefits to others, 

unless the property receiving or the other benefits with the ethics, following the rules and the amount of the 

National Anti-Corruption Commission Board determination. 

6. To announce to people to give any information regarding the fraud clues and the complaints 

through Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1. 

7. In case of finding any corruptive operation, there will be an investigation and a high level of 

punishment shall be given upon those who found guilty of corruption.    

To be implemented from now onwards,  

Announced on the 5th March B.E. 2561 

  
(Mr. Yanyong Charoensri) 

Director of Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1 

Translated by 

Miss. Wanphen Tananukun 

Professional Level Teacher (K2 Teacher) 

Anubanratchaburi School 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

叻叻叻叻丕府第一区小学教育丕府第一区小学教育丕府第一区小学教育丕府第一区小学教育办办办办公室的通知公室的通知公室的通知公室的通知 

管理管理管理管理叻叻叻叻丕府第一区小学教育丕府第一区小学教育丕府第一区小学教育丕府第一区小学教育办办办办公室的良好愿意公室的良好愿意公室的良好愿意公室的良好愿意 

 

 基础教育厅, 于 2557 年 9 月 12 日 (佛历)  抓管理以诚信和透明

度政策 (总理将军巴育·占奥差) 在促进与国家善政管理工作、并预

防腐败和不当行为、在政府中恶作剧国家反腐败委员会办公室的诚

信和透明度评估 (ITA) 节和国家腐败、(NACC 办事处)和防治办公

室和公共部门 (PACC 办公室) 腐败的抑制。 

 叻丕府第一区小学教育办公室、 研究并制定预防和打击腐败的

计划。叻丕府第一区小学教育办公室2559 年 到 2562 年 (佛力) (于4 

年)、涵盖透明度。责任的可用性免于工作场所的腐败、组组中的

道德文化、在机构的道德工作和机构内部的沟通相信政府官员和组

组中的所有人员的行为、必须须足社会的需要人民的信任、预计所

有官员在履行其职责责都会表现出恭敬的态度、以便于自己提升的

实践和考虑相比较。 

 我表达作为叻丕府第一区小学教育办公室、的主管的意见愿意

支特所有官员和人员参与道德工作、高效运作的优秀、维维国家的

利益给予人民正义和谐和平等。 

 我确认叻丕府第一区小学教育办公室、遵守透明和可核查的政

府机构、符合基础教育委员会办公室的愿景、“泰国的基础教育具

有基于泰国文化的国家质量和标准”。 

 我要求的愿意对所有的官员、我将履行预防和打击公共部门腐

败的行政职责, 认并认存在的责任旨在履行完全的智力, 能力, 诚信, 

准确和正念的责任知道什么是错、应应弃权什么、做这这工作没有

损害最有利的、基于善政在管理方面将会抵制一切形式的腐败为了

人民的利益、对我们的皇家父亲做好事。 

 代表叻丕府第一区小学教育办公室、各各管理员、宣布我们打

算按照善政透明、责制和责任的原则成实行事、以建立对社会的信

心、叻丕府第一区小学教育办公室有意打击各种形式的腐败行为、

并将坚持叻丕府第一区小学教育办公室白色政府、将执行以下操作

。 



 

 1. 严格依照法律法规和规章执行各这程字、鼓励人员遵守

法律法规和规章。  

2. 培养和提高认认、腐败腐败的价值值了解自己的利益、

培养道德认和反腐机构有强大的内部平衡和坚持、对叻丕府第一区

小学教育办公室有效的工作人员、认意到不利影响腐败的政府和国

家创造反腐败文化。 

3. 不要接受脔败不要容忍导致社会制裁的腐败、对叻丕府

第一区小学教育办公室的人员感到尴尬或害怕犯下腐败行为。  

4. 灌输学生在叻丕府第一区小学教育办公室、反腐败。  

5. 合作和活动方式。  

   5.1协协和合作执行 “国家预防和制止腐败败略” 第三阶段 

(256O年至2564) (佛历)  

   5.2所有部门和人员应与中央办公室和教育务办公区,合作

为基层教育委员会力公室预防和打击腐败。  

   5.3  共同开展研究的反腐败。  

   5.4提供有关 “国家防止和消除腐值败略” 第三阶段(2560-

2564) 的知认、尤其向学校行政人员、教师和公务人员宣传道德和

伦理的准则、在叻丕府第一区小学教育办公室进行研究、应办公室

与叻丕府第一区小学教育办公室的教育管理有关每个级级都。 

   5.5 共同商讨、对现有工作提出意见、并追踪和评估现有

工作的执行情况。 

   5.6 共同进行其他防范腐败的运动、全力打击任何形式腐

败行为。 

   

  特此通知。 

 

2018年3月5日 

  
(Mr.Yunyong Charoensri) 

叻丕府第一区小学教育办公室的院长 

  

 
 



 
 

 

 

 

 

叻叻叻叻丕府第一区小学教育丕府第一区小学教育丕府第一区小学教育丕府第一区小学教育办办办办公室的通知公室的通知公室的通知公室的通知 

道德道德道德道德规规规规范、行政范、行政范、行政范、行政问问问问问问问问制和无制和无制和无制和无贪贪贪贪贪贪贪贪受受受受贿贿贿贿之政策之政策之政策之政策 

…………………………………………………. 

据泰王国宪法(临责)(佛历2014)、官方信息法(佛历1997)、善政

的标准和程序的皇家法令(佛历2003)、预防和反腐败法 第三期 (佛

历2017-2021)、促进维维善政、预防和反腐败和渎职行为的国家事

务管理的政府声明第10号之政策、用于培养核心价值值、伦理道德

和意认坚持的公务员配合有效的政府管理、以各 机构预防和反腐

败和渎职行为的国家事务管理的政府声明、以保证每一个公民须足

政府机构。 

叻丕府第一区小学教育办公室用于道德规范、行政问责制和无

贪贪受贿之政策具有标准的规律的公务员、以促使机构成为一个公

平透明的机构。 

一。根据良好治理政策管理、以保证每一个公民须足政府机

构 促使公平公正的政治风气。 

二。培养他们自给自足，自律，诚实守信的意认。 

三。让各所学校的叻丕府第一区小学教育办公室、培养各个

学生教学活动动计、同责培养伦理道德和意认。 

四。动立预防和反腐管理系统、以保证适当的年度预算配置

和支出来、支持各个部门遵从良好管理原则执行工作。 

五。公民将不忽视各种形式的腐败、各方联合努力、包括国

家决策者、政府机构以及所有公民、联合起来爱维并保维公民利益

、爱维机构尊严何容易。 

六。促进公民参与、整合所有部门联合反腐。 

七。向公众公布腐败者的腐败行为、以及最高法院最终终判

给予其的处处。 

 

 

 

 

 



 

 特此通知。 

2018年3月5日 

 
                (Mr.Yunyong Charoensri) 

叻丕府第一区小学教育办公室的院长 

  

 
 

 

 

 
 


